

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 30/11, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri 8 huyện, thành phố. Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lại Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện.

Tại các hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV và những

đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình vào thành công của kỳ họp. Cử tri ca ngợi, thành phố để nghị Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, đặc biệt là các phiên thảo luận, chất vấn. Đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn; trong đó quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, cấp bù thủy lợi phí cho hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời có giải pháp hỗ trợ nông dân bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng "được mùa, mất giá". Liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, cử tri đề nghị các cấp, các ngành có biện pháp quản lý chặt chẽ việc xả thải của các nhà máy ra môi trường; có chế tài, biện pháp xử lý mạnh hơn nữa đối với các công ty, xí nghiệp, tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường sống. Ngoài ra, cử tri đề nghị tăng cường

công tác quản lý chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt; siết chặt quản lý việc dạy thêm, học thêm và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, không để tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng buôn bán tràn lan. Cử tri cho rằng hiện nay tình trạng các loại thực phẩm sử dụng nhiều chất bảo quản, tình trạng đơn giản hóa các thủ tục và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng mức phụ cấp cho quản nhân thủ tục hiện nghĩa vụ quân sự. Tăng tỷ lệ phân chia nguồn thu từ sử dụng đất cho cấp xã. Quan tâm tới chế độ, chính sách cho cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở.

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, cử tri đề nghị cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, bệnh viện. Quan tâm cải tạo, nâng cấp, mở rộng và đẩy nhanh tiến độ thi công một số tuyến đường giao thông trên địa phương. Sau khi mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông một số cột điện nằm ở vị trí giữa đường, đề nghị ngành điện tập

trung rà soát và di dời các cột điện này để tránh xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, cần có giải pháp khắc phục tình trạng đầy cáp, dây điện dày đặc trên dây cáp, dây điện dày đặc trên khắp các tuyến đường gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Về cơ chế, chính sách, cử tri đề nghị các cấp, các ngành đơn giản hóa các thủ tục và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng mức phụ cấp cho quản nhân thủ tục hiện nghĩa vụ quân sự. Tăng tỷ lệ phân chia nguồn thu từ sử dụng đất cho cấp xã. Quan tâm tới chế độ, chính sách cho cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ chi trả các chế độ cho người có công như: chế độ mai táng phí, kinh phí hỗ trợ làm nhà ở sau khi đã được thẩm định. Tăng kinh phí hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Xem xét sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự cho phù hợp với tình hình thực tế; có chính sách hỗ trợ cho người

chạy thận; có chính sách, chế độ dành cho bộ đội xuất ngũ sau năm 1975. Đề nghị khởi điểm lương hưu của nam và nữ nên bằng nhau là 45% lương tháng tính theo; xem xét xây dựng quỹ quốc phòng. Quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường đổi mới về nhân dân, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn ý kiến của cử tri đóng góp cho sự phát triển của Quốc hội và sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời, khái quát, nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV, đồng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vào thành công của kỳ họp. Các đại biểu đã trao đổi, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu tổng hợp chuyển các sở, ngành, địa phương giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và chuyển kỳ họp Quốc hội tới.

NHÓM PHÒNG VIÊN

HỘI THẢO KHOA HỌC... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội thảo.

Sáng ngày 30/11, tại Thái Bình, Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Thái Bình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn". Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS Nguyễn Công Dũng, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia hội thảo có các đồng chí lãnh đạo quản lý lĩnh vực báo chí, xuất bản, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị xuất bản trong cả nước. Về phía tỉnh Thái Bình, hội thảo có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả, việc chuyển đổi số báo chí, xuất bản là một nhiệm vụ cấp thiết đặt ra nhằm đổi mới phương thức truyền thông, phát hành, thực hiện tốt mục tiêu truyền truyền "đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn"... Vì vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn" nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà quản lý ngành báo chí, xuất bản; các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo báo chí, lãnh đạo các đơn vị xuất bản cập nhật thêm những nội dung mới trong vấn đề lý luận chung về chuyển đổi số báo chí, xuất bản; phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí,

xuất bản ở Việt Nam thời gian tới. Đồng chí hy vọng và đề nghị từ hội thảo, các nhà quản lý báo chí, xuất bản sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan báo chí còn đang trong giai đoạn đầu phát triển báo chí hiện đại; lãnh đạo các cơ quan báo chí, đơn vị xuất bản sẽ có thêm được những kinh nghiệm để triển khai chuyển đổi số báo chí, xuất bản một cách phù hợp với năng lực, thực tiễn hoạt động và chiến lược phát triển của tòa soạn, trong khi đó các chuyên gia đào tạo báo chí, xuất bản sẽ chú trọng tới những kỹ năng mới, thực hành mô hình "đưa tòa soạn đến gần độc giả", gần gũi tạo với thực tiễn sinh động.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Tại Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số là một nội dung trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Đối với Thái Bình, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí đã thông tin khái quát về kết quả 3 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, hội thảo khoa học quốc gia về "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn" là hoạt động rất thiết thực, giúp cho Thái Bình và các địa phương có thêm các tham vấn của các chuyên gia và nhà khoa học trong quá trình thực hiện chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số lĩnh vực báo chí, xuất bản nói riêng; góp một những tư duy mới về phương hướng, chiến lược phát triển cho báo chí Thái Bình và các cơ quan

báo chí địa phương trên cả nước không ngừng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại, tiếp cận nhanh và để đưa các sản phẩm báo chí có chất lượng lên các hạ tầng, nền tảng số; từng bước tạo sự thay đổi về chất, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện, tạo ra các sản phẩm báo chí ngày càng có chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong tình hình mới.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận định: Chuyển đổi số báo chí, xuất bản ở Việt Nam hiện nay vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như nhận thức chưa đầy đủ và toàn diện về lợi ích, tầm quan trọng và cách thức chuyển đổi số; nguồn lực cho chuyển đổi số; vấn đề tự chủ về công nghệ; kỹ năng nghiệp vụ và khả năng áp dụng công nghệ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đội ngũ xuất bản trên môi trường số... Đồng chí khẳng định xu thế chuyển đổi số hiện nay đang mở ra cả cơ hội và thách thức đối với các cơ quan báo chí, xuất bản. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của chuyển đổi số báo chí, xuất bản ở Việt Nam hiện nay; phân tích thực trạng chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí, xuất bản, cơ quan quản lý báo chí, xuất bản từ trung ương đến địa phương hiện nay; đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số báo chí, xuất bản trong thời gian qua; làm rõ những vấn đề đặt ra đối với chuyển đổi số báo chí, xuất bản cũng như các cơ hội, thách thức trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới; đưa ra các định hướng, đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, xuất bản toàn diện, bền vững trong thời gian tới.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 63 bài tham luận của các nhà khoa học từ các ban, bộ, ngành trung ương đến các địa phương, các cơ quan báo chí, xuất bản trên cả nước, trong đó có 8 tham luận trực tiếp tại hội thảo. Các ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung

GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương



Chuyển đổi số trong báo chí, xuất bản là vấn đề rất quan trọng, vấn đề sống còn của báo chí, xuất bản. Bởi nếu không chuyển đổi số nhanh chóng, báo chí, xuất bản sẽ không kịp thời đại, không phục vụ kịp những nhu cầu đang phát triển rất nhanh của công chúng xã hội. Hơn nữa, chuyển đổi số trong báo chí, xuất bản cũng là vấn đề sống còn để bắt kịp với nhịp đi chung của cả nhân loại. Chính vì vậy, tôi thấy hội thảo hôm nay rất quan trọng không chỉ với báo chí, xuất bản mà còn đặt ra cả vấn đề xã hội. Vì báo chí, xuất bản phục vụ xã hội, khi chuyển đổi số báo chí, xuất bản tốt sẽ phục vụ xã hội tốt, phục vụ xã hội tốt tức là thúc đẩy sự vận động và phát triển chung.

Ông Trần Chí Đạt, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông



Với góc độ là nhà xuất bản, tôi nghĩ hội thảo khoa học trong lĩnh vực báo chí, xuất bản là dịp gọi mở cho các cơ quan báo chí trong công tác chuyển đổi số và gọi mở cho các nhà xuất bản, trong đó có Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Đây là một định hướng để tìm kiếm, lựa chọn nghiên cứu thêm, từ đó nâng cấp các giải pháp công nghệ của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời định hướng cho cán bộ, công chức của chúng ta tìm các đề tài để phục vụ thiết thực cho kế hoạch chuyển đổi số mà Chính phủ đã đề ra.

Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông



Hội thảo khoa học là dịp để các cơ quan báo chí tỉnh Thái Bình được tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, được nghe phân tích, làm rõ về sự cần thiết, lợi ích của chuyển đổi số báo chí, xuất bản cũng như thách thức trong thời gian tới, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Thông qua những thảo luận của các học giả, báo chí Thái Bình sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển đổi số, từng bước thích ứng kịp thời với sự phát triển chung của báo chí hiện đại.

phân tích, luận giải, làm rõ các nội dung khoa học xoay quanh chủ đề của hội thảo.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thái Bình khẳng định: Tỉnh Thái Bình xác định 3 yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số là thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số báo chí, xuất bản trong thời gian qua; giải pháp thực hiện chuyển đổi số. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khái quát một số kết quả đạt được trong ứng dụng chuyển đổi số của tỉnh hình thành từ: kết quả chuyển đổi số mà Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đạt được; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuyển đổi số báo chí trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển đổi số báo chí, đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp cần thực hiện hiệu quả: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý thông tin, truyền thông, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai

chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số của tỉnh; tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh; phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả; ứng dụng nền tảng số cho các cơ quan báo chí...

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định những ý kiến tham luận, các bài viết của các nhà khoa học đã cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích, góp phần giải quyết những vấn đề nóng đang đặt ra đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản thời gian tới. Nhiều mô hình hay, bài học kinh nghiệm sâu sắc, các đề xuất, giải pháp có giá trị cao đưa ra tại hội thảo là cơ sở để các cơ quan xây dựng kiến nghị với Đảng và Nhà nước trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số báo chí, xuất bản nói riêng.

TÙ ANH - NGUYỄN CƯỜNG

HOÀN THIỆN NHỮNG KHÂU CUỐI CÙNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 30/11, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức chương trình "Thái Bình Homecoming Day" đi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day". Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và UBND thành phố Thái Bình.

Đoàn đã kiểm tra tại khu vực tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa, hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 (Quảng trường Thái Bình), địa điểm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc và công tác lưu trú tại khách sạn Dầu khí, thành phố Thái Bình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị đến nay cơ bản đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo tổ chức chương trình "Thái Bình Homecoming Day".

Nhằm bảo đảm các sự kiện diễn ra an toàn, thành công và đạt được các mục tiêu, ý nghĩa của chương trình địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh lưu ý các sở, ngành chức năng và đơn vị tổ chức sự kiện cần kiểm tra kỹ lưỡng phương án bảo đảm an ninh, giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy... Nghiên cứu bố trí không gian cho các đại biểu, du khách, nhân dân đến tham dự các sự kiện hợp lý, thông thoáng, an toàn và đủ khả năng đáp ứng số lượng lớn khán giả đến xem. Tiểu ban tổ chức hội nghị, hội chợ cùng với ban quản lý khách sạn Dầu khí khẩn trương hoàn thành công tác triển khai hội trường, kiểm soát chặt chẽ công tác hậu cần, an toàn vệ sinh thực phẩm và chuẩn bị chu đáo các phòng nghỉ cho đại biểu trung ương, quốc tế lưu trú trong những ngày diễn ra các sự kiện.

Vào 19 giờ 30 phút tối nay, ngày 1/12, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 tại Quảng trường Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Lễ khai mạc được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình truyền hình trực tiếp. Ngay sau lễ khai mạc là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa sinh viên Hàn Quốc và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Từ 8h00 - 11h30 ngày 2/12 sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc với chủ đề "Hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và văn hóa giữa Thái Bình và Hàn Quốc" tại khách sạn Dầu khí Thái Bình, thành phố Thái Bình.

Từ 19h30 - 23h00 ngày 2/12, tại Quảng trường Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc - Homecoming (có sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc và Việt Nam).

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 tại Quảng trường Thái Bình từ ngày 30/11 - 6/12.

Ngoài các sự kiện trên, chương trình còn có hoạt động tham quan, khảo sát thực tế tại một số khu công nghiệp; điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa của tỉnh; khu gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của Hàn Quốc và của tỉnh Thái Bình; trao quà từ thiện tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Đây là chuỗi các sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam, là cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi, hợp tác, xúc tiến đầu tư và tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

KHÁC QUÁN

TẬP TRUNG THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

tập trung tham mưu, thực hiện những nhiệm vụ quan trọng phục vụ xây dựng các mô hình của Đề án như: xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC, xây dựng tập kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính các cấp. Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, làm sạch dữ liệu, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, làm tốt công tác thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết. Tạo điều kiện tốt nhất để địa phương hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phục vụ hiệu quả sự điều hành của các cấp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.

TẠI KỲ HỌP...

(Tiếp theo trang 1)

Để đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời các nội dung của kỳ họp tới cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền truyền trong tỉnh thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, định hướng thông tin trước kỳ họp trên bản tin nội bộ, thông tin kết quả kỳ họp tại hội nghị báo cáo viên. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương đồng trên địa bàn phân công các phóng viên theo dõi, đưa tin trước, trong và sau kỳ họp báo đảm bảo kịp thời, chính xác, khoa học. Sau kỳ họp, tiếp tục đăng tải các nghị quyết của kỳ họp; hoạt động của đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, ý kiến cử tri gửi tới HĐND tỉnh; hoạt động của các đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ bảy.

Trao quà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Trong 2 ngày 29 - 30/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức trao quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Đông Hưng, Tiền Hải và Thái Thụy.

30 suất quà trị giá mỗi suất 300.000 đồng đã được trao đến tay các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn của các xã Mê Linh (Đông Hưng), Thụy Liên (Thái Thụy) và xã Tây Phong (Tiền Hải). Tại các nơi đến trao quà, lãnh đạo Hội CCB tỉnh đã thăm hỏi, động viên các CCB và thân nhân với bất khó khăn, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 34 năm ngày truyền thống CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2023). Những phần quà là nguồn động viên để mỗi hội viên CCB phát huy tinh thần gương mẫu, hăng hái tham gia xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

TIẾN ĐẠT